

Số: /BC-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Công văn số 3045/BKHĐT-TH ngày 11/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo như sau:

A. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 tháng đầu năm 2020

1. Tăng trưởng kinh tế dù thấp hơn cùng kỳ nhiều năm trước song vẫn ở mức cao so với bình quân chung cả nước, ước đạt **5,86%** (đứng thứ 8 toàn quốc); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 9,69% (công nghiệp tăng 9,6%, xây dựng tăng 10,22%); dịch vụ giảm 1,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,54%; thuế sản phẩm tăng 6,45%. Quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 56.360 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch.

2. Sản xuất công nghiệp có bước phục hồi từ cuối tháng 4 sau những tháng đầu năm bị gián đoạn; các khó khăn về thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và khó khăn thị trường đầu ra, lao động, vốn... của các doanh nghiệp được tập trung tháo gỡ. Trong 6 tháng có thêm 75 doanh nghiệp mới đi vào sản xuất kinh doanh, 46 doanh nghiệp lớn vẫn giữ được sản xuất ổn định, song cũng có 124 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp dù có mức tăng thấp hơn cùng kỳ các năm trước song vẫn đạt 9,3%; quy mô giá trị sản xuất (giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 115.000 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch.

3. Xây dựng tăng trưởng khá do việc huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, dịch vụ,....Giá trị sản xuất toàn ngành (giá so sánh 2010) ước đạt 10.210 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt được một số kết quả tích cực khi đối mặt với khó khăn kép từ dịch Covid - 19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Giá trị sản xuất toàn ngành (giá so sánh 2010) ước đạt 10.135 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu các loại cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Sản lượng lương thực có hạt đạt 329.320 tấn, bằng 52,1% kế hoạch; sản lượng vải thiều ước đạt 160 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; trong đó, vải sớm 45 nghìn tấn, tăng 16%.

Chăn nuôi tiếp tục chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất theo hướng trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đàn vật nuôi phát triển ổn định; đàn lợn đã dần phục hồi sau khi tình hình công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Sản xuất thủy sản phát triển đúng hướng. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ phát triển rừng được quan tâm, có chuyển biến tích cực.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; dự kiến đến hết tháng 6, có thêm huyện Tân Yên sẽ được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và có 14/23 xã về đích nông thôn mới.

5. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành dịch vụ; một số lĩnh vực giảm mạnh như: bán buôn bán lẻ, giảm 10,8%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 29,6%, vận tải kho bãi giảm 15,7%....; một số lĩnh vực vẫn duy trì được tốc độ tăng, song mức tăng thấp hơn cùng kỳ như: Hoạt động kinh doanh bất động sản, tăng 3,4%; thông tin truyền thông tăng 5,4%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,1%... Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (*giá so sánh 2010*) đạt 11.110 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ, bằng 44,1% kế hoạch.

Công tác quản lý thị trường, các hoạt động thương mại được tập trung cao; trong thời điểm chống dịch không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được tăng cường với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; trong đó đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về tiêu thụ Vải thiều tại 62 điểm cầu trong nước và quốc tế, thu hút hơn 2.000 người tham gia. Vải thiều hiện được tiêu thụ khá thuận lợi, giá trị quả vải tiếp tục được nâng lên, giá bán ổn định ở mức khoảng 35.000 đồng/kg.

Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 4.385 triệu USD, tăng 48,3% so với cùng kỳ, đạt 46,2% kế hoạch; nhập khẩu đạt 4.320 triệu USD, tăng 47%, đạt 47% kế hoạch. Các hoạt động kinh tế từng bước phục hồi và tăng khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp, dư nợ tín dụng tăng trưởng trở lại đạt mức 1,4%.

6. Thu ngân sách nhà nước cao hơn cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 5.145 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán, tăng 3,4% cùng kỳ; có 11/16 chỉ tiêu, khu vực thu nội địa đạt trên 50% dự toán. Công tác điều hành chi NSNN 6 tháng đầu năm đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tổng chi ước đạt 8.455 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán năm, tăng 16,7% so cùng kỳ.

7. Đầu tư phát triển: Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh đã khơi thông nguồn vốn, tạo động lực cho phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ, bằng 34,3% kế hoạch.

7.1. Các biện pháp đẩy nhanh vốn đầu tư công được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tiến độ các dự án đầu tư đạt khá, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn do dịch bệnh. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công tính đến tháng 6/2020 là 7.594 tỷ đồng; trong đó vốn do tỉnh quản lý 7.265 tỷ đồng. Trong điều kiện khó khăn, song tiến độ thực hiện và giải ngân tương đương với cùng kỳ năm 2019; ước đến 30/6/2020, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.825 tỷ đồng, bằng 38,8%; giải ngân đạt 2.440 tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch. .

7.2. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tích cực. Tính đến 31/5/2020, toàn tỉnh đã thu hút được gần 700 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 89% so với cùng kỳ (*tính riêng tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh xếp thứ 9 toàn quốc*); có 514 doanh nghiệp được thành lập mới tăng 6%. Thu hút được một số dự án lớn, có công nghệ hiện đại như: dự án Thành lập nhà máy Shunsin Việt Nam, vốn đầu tư 100 triệu USD sản xuất linh kiện điện tử sản phẩm chủ yếu là môđun thu phát

quang học; dự án Nhà máy sản xuất hợp kim Powerway Việt Nam, vốn đầu tư 50 triệu USD chuyên sản xuất hợp kim đặc chủng dạng thanh, sợi, dải sử dụng trong lĩnh vực hàng không, không gian, vũ trụ...

8. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường có tiến bộ. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai từng bước được giải quyết. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được tập trung đạt kết quả khá. Nhận thức về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được nâng lên. Các biện pháp huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn bước đầu có chuyển biến. Công tác quản lý khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác đất san lấp mặt bằng và khai thác cát, sỏi lòng sông được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

9. Các hoạt động giáo dục được tập trung đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Các hình thức dạy học qua truyền hình, trực tuyến và các hình thức khác bảo đảm học sinh “không đến trường nhưng không dừng học” được triển khai đa dạng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Chất lượng giáo dục của tỉnh được duy trì trong top dẫn đầu cả nước.

10. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung cao; công tác phòng chống dịch Covid - 19 được thực hiện hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng chống dịch bệnh như: tuyên truyền, giám sát, cách ly, tiêu độc, khử trùng, thành lập Bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố, bảo đảm vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo nguồn tài chính, sử dụng ngân sách dự phòng cho công tác phòng chống dịch... Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch bệnh đã đạt được kết quả quan trọng; đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc dịch Covid -19.

Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; đã thực hiện sáp nhập, tổ chức lại trạm y tế xã, phường, thị trấn từ 230 trạm còn 209 trạm. Tính đến tháng 6/2020, tỷ lệ số xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 99,5%. Chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng lên. Công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến.

11. Công tác văn hóa, thể thao được tập trung chỉ đạo; đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2) và mừng Xuân Canh Tý 2020 và các ngày lễ lớn. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử được tăng cường quản lý. Phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển đảm bảo an toàn, ứng phó với dịch bệnh. Công tác thông tin, tuyên truyền có sự kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

12. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm hơn; chất lượng đề tài, dự án hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ

được tăng cường thực hiện đúng quy định, đảm bảo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các hoạt động quảng bá và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, củng cố và phát triển các thương hiệu sản phẩm được tăng cường. Công tác quản lý đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng được đẩy mạnh góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

13. Chế độ chính sách đối với người có công, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì thực hiện tốt; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 và không để các hộ gia đình người có công với cách mạng tái nghèo, phát sinh nghèo. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động được đẩy mạnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn về lao động cho doanh nghiệp, song cũng xử lý nghiêm các vi phạm; 6 tháng đầu năm đã tạo việc làm cho 14.500 lao động, giảm 12,7% so với cùng kỳ đạt 46,8% kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tính đến ngày 10/6/2020, 10/10 huyện, thành phố đã chi trả cho 246.763 người với số tiền 240 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,5%.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả cao. Tính đến hết tháng 5, Bắc Giang là địa phương duy nhất của cả nước có số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng so với năm 2019 (tăng 3.825 người).

14. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát; cơ chế một cửa, một cửa điện tử hiện đại liên thông được nhân rộng. UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến tích hợp từ Cổng dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index) được duy trì. Hoàn thành thực hiện sắp xếp giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã (đến nay toàn tỉnh còn 209 xã, phường, thị trấn) theo kế hoạch. Các địa phương được sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường đã từng bước tạo chuyển biến về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có đổi mới, chất lượng công chức cấp xã được cải thiện.

15. Công tác thanh tra, chống tham nhũng được chú trọng; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Kịp thời điều chỉnh, tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid - 19. Hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra được nâng lên; qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng và 644.678m² đất các loại; thu hồi về ngân sách nhà nước gần 06 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 07 tập thể, 134 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc.

Số lượt công dân đến tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước; các vụ việc đã được các cấp, các ngành tiếp nhận, xử lý và tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đảm bảo; một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết.

16. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện; chủ động quản lý, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung giải

quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các điểm liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai các dự án, tranh chấp đất lâm nghiệp tại một số địa phương. Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 100% các xã, thị trấn, góp phần làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. 6 tháng, xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông, giảm 28,9%, làm chết 86 người, giảm 14,8%, bị thương 79 người, giảm 43,4%.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. KẾT QUẢ NỔI BẬT

Trong điều kiện khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết quả quan trọng, toàn diện. Công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được tập trung cao (*Bắc Giang là một trong những địa phương có tiến độ xây dựng nhanh nhất cả nước*). Kinh tế hồi phục nhanh chóng sau khi dịch bệnh được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Sản xuất nông nghiệp ổn định, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp được nâng lên; phong trào nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Số lượng nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu đến tỉnh tăng cao; kết quả thu hút đầu tư đạt khá. Thu ngân sách nhà nước có kết quả khích lệ, chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh; hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được cải thiện. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai từng bước được giải quyết. Môi trường nông thôn bước đầu có chuyển biến.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Lĩnh vực giáo dục đào tạo ngày càng tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định. Chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có cải thiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC có chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm mạnh...

II. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngành dịch vụ tăng trưởng âm. Công tác tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Việc tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi còn chậm.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực song vẫn hết sức khó khăn. Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công một số dự án đầu tư công, tiến độ thi công tại một số dự án, gói thầu còn chậm.

Bồi thường, GPMB để triển khai các dự án còn nhiều vướng mắc. Công tác bảo vệ môi trường chưa thực sự chặt chẽ, còn một số doanh nghiệp hoạt động mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường và xảy ra tình trạng xả thải, đổ trộm chất thải vào ban đêm, tại khu vực vắng người. Quản lý nhà nước về khoáng sản của chính quyền cấp xã, cấp huyện có nơi còn buông lỏng; tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, sai phép vẫn diễn ra ở một số nơi gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn do phải dừng hoạt động trong thời gian chống dịch. Dịch Covid - 19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây lây nhiễm. Số sinh con lần thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh tăng cao. Việc kiểm soát chất lượng ATTP còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Còn xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động và tai nạn lao động. Công tác tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề gặp nhiều khó khăn. Tai nạn, thương tích nhất là tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em còn diễn ra ở một số địa phương.

Một số địa phương còn phát sinh khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, tái diễn việc công dân tập trung thành đoàn đông người khiếu kiện lên tỉnh. Chất lượng giải quyết đơn thư của Chủ tịch UBND cấp huyện còn hạn chế.

Một số loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, tội phạm công nghệ cao, lợi dụng mạng internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...có xu hướng tăng. Tình trạng xe đưa đón công nhân không đủ điều kiện hoạt động còn diễn ra.

B. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2020 để triển khai thực hiện. Trong đó xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ gồm:

(1) Đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

(2) Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế.

(3) Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm.

(4) Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

(5) Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

(6) Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội.

(7) Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính.

(8) Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

(9) Tăng cường hợp tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh đã giao 118 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, các cơ quan

Trung ương đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương, trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm; quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, song hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng đầu năm 2020 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

C. Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp đối phó với dịch bệnh, tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng, chống; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động và nhân dân... Kết quả thực hiện các giải pháp như sau:

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, thanh toán cho các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng do dịch. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Tính đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ là 1.163 tỷ đồng đối với 646 khách hàng; doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 6.381 tỷ đồng đối với 2.501 khách hàng. Bên cạnh đó, từ cuối tháng 4 các hoạt động kinh tế đã từng bước phục hồi, dự nợ tín dụng đã tăng trở lại. Ước đến hết 30/6/2020, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 5.525 tỷ đồng (9,7%) so với 31/12/2019, nâng tổng số vốn huy động lũy kế đạt 62.200 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 750 tỷ đồng (1,4%), tổng dư nợ lũy kế đạt 53.500 tỷ đồng¹; tỷ lệ nợ xấu giảm 0,29% xuống còn 490 tỷ đồng, chiếm 0,92% tổng dư nợ.

Công tác kế toán và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm an toàn, chính xác, kịp thời. Tập trung vào các dịch vụ chuyển tiền trong nước cũng như quốc tế, thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, nước, học phí, viện phí, các chương trình an sinh xã hội... Tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 145.000 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

2. Cải thiện môi trường kinh doanh

Các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020. Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu

¹ Trong đó tiền gửi dân cư tăng tới 4.745 tỷ đồng, lũy kế 51.300 tỷ đồng chiếm tới 82,5% tổng vốn huy động. Dư nợ ngành công nghiệp tăng 375 tỷ đồng (4,4%), nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 438 tỷ đồng (3,6%), lĩnh vực khác giảm 62 tỷ đồng (0,2%).

tư. Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; chủ động nghiên cứu phương án thu hút các nhà đầu tư chất lượng sau dịch Covid-19. Tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương (DDCI) năm 2019. Tập trung đánh giá, phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện trong thời gian tới, trong đó đã tổ chức đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh; đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị “Phân tích PCI năm 2019, giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần PCI năm 2020”.

Thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc những nhiễu của cán bộ, công chức, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, triển khai các biện pháp trợ giúp; tạo mọi điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước sau chấp thuận đầu tư.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố khẩn trương ban hành Chương trình hành động cụ thể để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đánh giá tác động nhiều chiều, từ đó định lượng tồn tại, vướng mắc, đề xuất kịp thời các giải pháp với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thị trường, tài chính tín dụng, nguồn nhân lực, lao động, ... Thực hiện rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất, kinh doanh; dự báo nhu cầu thị trường trong tỉnh và trong nước; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường trong tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

Nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp với các đơn vị của các Sở Công Thương có cửa khẩu nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa để hoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.

Đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương, các tỉnh tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng của dịch bệnh²; rà soát, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu (*như thị trường Nga, châu Mỹ Latin, châu Phi*), giảm phụ thuộc vào thị

² Nhất là các nguyên liệu ngành dệt may, da giày, điện tử, ...

trường Trung Quốc; hướng dẫn doanh nghiệp các tiêu chuẩn, quy cách, đóng gói, bảo quản, bao bì nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Đồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường... Giá cả thị trường trong những tháng đầu năm tương đối ổn định. Trong thời điểm chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu đã chủ động tăng lượng dự trữ, nhất là các mặt hàng như lương thực, thực phẩm để phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ của người dân; không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường.

Hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản của tỉnh được đẩy mạnh. Chú trọng cả thị trường nội địa và xuất khẩu, quan tâm khai thông các thị trường mới, tiềm năng, có hiệu quả kinh tế cao. UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều tương ứng với các mức độ kiểm soát dịch bệnh. Trong đó đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về tiêu thụ vải thiều tại 63 điểm cầu trong nước và quốc tế, thu hút hơn 2.000 người tham gia; đồng thời, khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều Lục Ngạn. Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ về dự và cắt băng xuất hành “Đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế”.

Công ty Điện lực Bắc Giang đảm bảo điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện và triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiết kiệm năng lượng đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thành phố đẩy mạnh giải ngân các đề án khuyến công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư

Đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2020. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, UBND huyện, thành phố triển khai giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư theo quy định; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục khởi công mới các dự án. Tiếp tục rà soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; giao chủ đầu tư, nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện rà soát, xem xét điều chỉnh vốn nội bộ ngành, lĩnh vực, chương trình có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân trong kế hoạch đầu tư công 2020. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện các dự án nhất là các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án trong kế hoạch năm 2020.

5. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động

UBND tỉnh đã chỉ đạo duy trì thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật lao động do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, không để xảy ra tình trạng đình công trong các doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ tư

vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ BHTN cho người lao động do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, tổ chức tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, không tính lãi theo đúng quy định đối với doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng. Chủ động cập nhật thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Từ đầu tháng 5 đến nay, các doanh nghiệp đã nhận được các đơn hàng từ đối tác. Vì vậy, công việc của người lao động cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng nhận được chưa nhiều nên các doanh nghiệp không bố trí làm việc tăng ca cho công nhân như trước đây. Tình trạng thiếu hụt các chuyên gia, cán bộ quản lý người nước ngoài của các doanh nghiệp cũng được cải thiện.

6. Đẩy mạnh thông tin truyền thông

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền về những kết quả, thành công trong phòng, chống dịch Covid-19, những giải pháp, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với kiểm soát chặt chẽ các thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội qua đó đã góp phần vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh. Đặc biệt, đã tuyên truyền đưa tin, phản ánh trung thực, khách quan các nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm để người dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tránh tâm lý hoang mang và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh.

III. Kiến nghị, đề xuất: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP; TKCT;
 - + Các phòng, trung tâm;
 - + Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn